

# การยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก

นำเสนอเมื่อ : 14 พ.ค. 2552

สรุปรายละเอียดบุคคล/องค์กรต้นแบบและบุคคลตัวอย่างที่ได้รับรางวัล  
งานการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๙.๐๐ น.  
ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง

บุคคล/องค์กรต้นแบบและบุคคลตัวอย่างที่ได้รับรางวัล แบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ประเภทที่ ๑ รางวัล กำลังใจเพื่อผู้หญิงซึ่งมีประเภท รางวัลเกียรติยศ และรางวัลประเภทสื่อมวลชน ประเภทที่ ๒ รางวัลหนังสือเสียงเพื่อผู้หญิงซึ่งมีประเภท ประเภทบุคคลเยาวชน ประเภทบุคคล ประมุของค์กร และประเภทที่ ๓ รางวัลชมเชยหนังสือผู้หญิง นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษบุคคลและองค์กรต้นแบบสนับสนุนโครงการหนังสือหยุดความรุนแรง

**๑. รางวัลเกียรติยศ "กำลังใจเพื่อผู้หญิง" โดแคร์ สายศรี จตุล**  
เป็นผู้ผลักดันในระดับนโยบายเกี่ยวกับผู้หญิงและเด็กในหลายปีประเด็น อาทิ นำเสนอคณะรัฐมนตรีในปี 2535 เป็นปีสตรีไทย ผลักดันกฎหมายลาคด พะราวัณบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีพ.ศ.2537 นอกจากนี้ยังมีส่วนผลักดันการประกาศเจตนารมณ์ของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกระดับ หรือ CEDAW สหประชาชาติ

**๒. รางวัลดีเด่น กำลังใจเพื่อผู้หญิง โดแคร์ ๒๑ ผู้จัดรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓** ตอนที่ผ่านพาไปผู้หญิงผู้ต้องขังสตรีที่สังครักและเด็กติดผู้ต้องขังผ่านโครงการกำลังใจ มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ ปรากฏว่ารายการผู้หญิงถึงผู้หญิงเข้าไปมีส่วนร่วมในการนำเสนอของบุคคลเหล่านี้มาโดยตลอดรวมทั้งยังได้เข้าไปจัดกิจกรรมเพื่อให้อุปการะช่วยเหลือผู้ต้องขังสตรีมาเป็นระยะ และนอกจากนี้ จากการทำเป็นรายการที่นำเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงและเด็กในหลายปีประเด็น ได้เข้ามามีส่วนช่วยในการระดมและสร้างจิตสำนึกคนไทย โดยเฉพาะเห็นถึงความสำคัญของเรื่องนี้อย่างจริงจังมาโดยตลอด

**๒.๒ ผู้จัดละครใบ้เด็กถึงผู้ด้อย** เป็นละครความยาวยุคจากบทประพันธ์ของ กานดา ที่สร้างกระแสของการเชิดชูเกียรติให้กับผู้หญิง วาเนสวาในครอบครัวจนเป็นที่กล่าวถึงเป็นกันและกัน และคนดีไม่แพ้ผู้ชาย ขอเพียงมีคุณธรรมนำชีวิต และทุกคนไม่ตั้งข้อกังขาในความเป็นหญิงของลูกสาวสวยอายุกลางๆ เธอสามารถสร้างคามนิยมในการเลี้ยงลูกสาว และลูกชายโดยยากเย็นยากเย็น ซึ่งเป็นมิติที่ดีของการรณรงค์หยุดความรุนแรงในกระแสสังคมกับครอบครัว ถือเป็นละครที่สร้างสรรค แนวครอบครัว และสังคม เพื่อจรรโลงความรัก และความดีงามของสังคม ซึ่งคนด้อยในนี้ จิวจิว ในฐานะผู้ผลิตละครเรื่องนี้ได้มีโอกาสสนทนากับเรื่อง "ใบ้เด็กถึงผู้ด้อย" แล้วเกิดความชอบส่วนตัว เนื่องจากละครที่เกี่ยวกับครอบครัว นำเสนอถึงความรักของพ่อแม่ที่ต่อลูก และคณิกษุที่ลูกมีต่อพ่อแม่กับพ่อแม่ จึงได้นำไปเสนอสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง ๓ เพื่อผลิตออกอากาศ

**๒.๓ พระแทนคุณ สุทธิสาร หรือแม่แทนคุณ จิตติศรี** เป็นนักแสดงละครเวทีชาวไทยที่โด่งดังมาตั้งแต่ยุคแรกๆ เธอได้เข้ามาทำงานด้านการศึกษาและสังคมในประเด็นการช่วยเหลือเด็กและสตรี มาโดยตลอดตั้งแต่ปี ๒๕๓๐ จนถึงปัจจุบัน เป็นผู้ทำหลักสูตรระบบเข้ามาดูแลจิตใจของเด็กและเยาวชนผ่านทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ เป็นวิทยากรและวิทยากรชุมชนเรื่องพระอรหันต์ และเคยได้รับรางวัลมากมายไม่ว่าจะเป็นรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ รางวัลคือปีคุณธรรม รางวัลผู้ที่ทำคุณประโยชน์ และกำลังนำหลักสูตรเข้ามาช่วยเหลือผู้ด้อยที่ถูกรังแกทางโรงเรียน โดยปัจจุบันได้ช่วยดูแลลูกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

**๒.๔ นางสาวอรุณ สุทธิสาร** เป็นนักสื่อสารมวลชนมาตั้งแต่ยุค ๑๙ ปีและต่อมาได้เปลี่ยนมาเป็นนักเขียนอิสระ มีความสนใจประเด็นงานเขียนสารคดีที่สะท้อนปัญหาสังคมและมองว่าในฐานะคนเขียนสารคดี คือหน้าที่และบทบาทที่พึงมีต่อสังคมในการนำเสนอเรื่องราวของสาธารณะ อันเป็นการนำเสนอความจริง ความเป็นจริงที่สังคม โดยดีคือการนำเสนอถึง ทุขของปัญหา เป็นวิธีการในกรทำให้อ่านได้ตระหนักถึงความจริงที่เกิดขึ้นในสังคม รวมทั้งจะเป็นประจักษ์พยานที่นำไปสู่การตระหนักในทางบวกในปัญหาและหาทางออกที่เหมาะสม มีผลงานรวมเล่มที่เผยแพร่ให้คนมาคิดของสังคม และสะท้อนปัญหาความรุนแรงของผู้หญิงและเด็ก มากกว่า ๑๐ เล่ม อาทิ สนิมดอกไม้ ดอกไม้วารี สนิมดอกไม้ คำสารภาพ...บางบางสูด... คุณ...ชีวิตในพินัยกรรม เป็นต้น และงานที่สะท้อนการเขียนสารคดีและสะท้อนปัญหาความรุนแรงในครอบครัวโดยเก็บข้อมูลทั้งภาคทฤษฎี ผู้ถูกกระทำ เหยื่อและผู้ก่อเหตุ ในปี ๒๕๕๑

**๓. รางวัลดีเด่น หนังสือเพื่อผู้หญิงประเภทบุคคล โดแคร์**  
ซึ่งชุมชนใหม่มีปัญหามากเกี่ยวกับการดื่มเหล้าของหนุ่มในชุมชน โดยเมื่อมีการดื่มจะเกิดปัญหาความรุนแรงขึ้นทุกที ซึ่งความรุนแรงมีทั้งทางกาย ใจ ดังนั้นจึงมีแนวคิด ที่รวมตัวกันโดยขอเด็กและเยาวชนเป็นพลังเพื่อกระตุ้นครอบครัวในกรรม ๓๓ ๓ เล็ก เบลล่า เพื่อยุติความรุนแรง สร้างครอบครัวที่อบอุ่น ด้วยชื่อหนังสือว่า "ถ้าเยาวชนเป็นคนดี จะสร้างชุมชนที่ดีให้สังคมได้" นอกจากนี้ยังรับโครงการ นักพัฒนาในชุมชน โดยมีการสร้างศูนย์ใหม่ในชุมชนที่เมืองฝางเลยในชุมชนจะไม่มีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นประสบความสำเร็จในการดำเนินการมาโดยตลอด

**๔. รางวัลดีเด่น หนังสือเพื่อผู้หญิงประเภทบุคคล โดแคร์**  
๔.๑ กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ พญ. เพ็ญศรี พิทยสิทธิ์ เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอนามัยแม่และเด็ก ผู้มีกำลังสำคัญในการทำงานด้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก ทั้งเชิงรับและเชิงรุก มายาวนานกว่า 20 ปี อาทิ ได้ดำเนินโครงการที่ส่งเสริมสุขภาพของครอบครัวหรือที่เรียกว่า ศูนย์หนึ่งนารี โครงการหลวงแม่เตี๊ยมทางเพศในเด็กก่อนวัยเรียน โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธ์ในวัยรุ่นซึ่งได้สร้าง หลักสูตรการเรียน การสอนให้กับโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร เคยได้รับรางวัลมากมาย ไม่ว่าจะเป็น สตรีดีเด่นจากคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสมาคมส่งเสริมสุขภาพสตรี

**๔.๒ กลุ่มการวิชาการ ศ.พ. รณชัย คงสินธ์ รองคณบดีคณะแพทย โรงพยาบาลวชิรเมธี** จากประสบการณ์ทำงานด้านจิตแพทย์ที่โรงพยาบาลวชิรเมธีและเห็นสภาพปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กอย่างชัดเจน ได้ร่วมทำคู่มือขึ้นเพื่อเป็นหนังสือ ตำราความรู้เกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัว จนกระทั่งเป็นจุดตั้งโครงการรณรงค์ลดความรุนแรงในครอบครัวตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนเป็น หนังสือการรณรงค์เรื่องความรุนแรงในครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลวชิรเมธี เป็น คู่มือแนวความคิดความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องส่วนตัว สังคมต้องตระหนัก และต้องลงมือช่วยเราเลือก อันเป็นที่มาของการจัดตั้งวาระของวชิรเมธีหรือ "ชุมชนนารีรักษ์" เพื่อไกล่เกลี่ยปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และแต่งตั้งสื่อที่เกี่ยวข้องอีกหลายเล่ม อาทิ ความรุนแรงในครอบครัว นิตិฉะจิตศาสตร์ เป็นต้น

**๔.๓ กลุ่มผู้หญิงชุมชน นางรุ้งอรุณ สาธุคุณ กำนันตำบลในหมามแดง อ.อำนาจเจริญ** ด้วยตำบลหมามแดง จังหวัดอำนาจเจริญมีลักษณะชุมชนที่มีความสัมพันธ์แนบชิดกันเป็นไปและในชุมชนก็ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่สืบเนื่องมาจากกาตั้งเหล่าขบวนการชุมชน และต่อมาผู้นำชุมชนก็ได้ประสบปัญหาที่ตนเองเองโดยตัวสามีตีหัวและเกิดอุบัติเหตุ จึงเป็นเหตุให้ท่านหันมาแก้ไขปัญหาคความรุนแรงในครอบครัวอย่างจริงจัง และได้มีการรวมตัวในกลุ่มผู้หญิงประมาณ ๕-๖ นาย ภายใต้ชื่อ กลุ่มเพื่อผู้หญิงอำนาจเจริญ โดยช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก และเป็นแกนนำร่วมสร้างวัฒนธรรมงานเลี้ยงไม่เหล้าทั่วภาคอีสาน เพื่อยุติความรุนแรงในครอบครัว นอกจากนี้ยังสร้างชุมชนนี้เป็นชุมชน ๓๓ และเลิกเหล้า อย่างแท้จริง

**๕. รางวัลดีเด่น หนังสือเพื่อผู้หญิงประเภทองค์กร โดแคร์**  
๕.๑ กลุ่ม องค์กรพัฒนาเอกชน มูลนิธิผู้หญิง เป็นองค์กรสนับสนุนและช่วยเหลือผู้หญิงที่ถูกรังแกทางความรุนแรง ให้ที่พักชั่วคราว ให้คำปรึกษาและนำคำกฎหมาย เพื่อการเยียวยาทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมทั้งสร้างเครือข่ายในการรณรงค์ให้สังคมได้ตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง การค้าหญิง เพื่อผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐให้การช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่มีปัญหา ตลอดจนผลักดันให้เกิดนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้หญิง โดยดำเนินการศึกษาวิจัย เช่น ติดตามการบังคับใช้พระราชบัญญัติปราบปรามการค้าประเวณี และพระราชบัญญัติการค้าหญิงและเด็ก เป็นต้น สำหรับผลงานที่เป็นที่ยอมรับของสังคม คือ การรณรงค์ลดความรุนแรงและการกระทำที่เป็นการค้าประเวณีในครอบครัว การผลิตสื่อเกี่ยวกับความปลอดภัยในครอบครัวและผู้หญิง เช่น หนังสือคู่มือผู้หญิงไทยในดวงใจ หนังสือคู่มือวัยรุ่น สื่อการศึกษาสำหรับภาคีการศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มผู้หญิง นอกจากนี้ยังมีแผนงานที่จะติดตามความช่วยเหลือกรณีผู้หญิงต้องคดีจากการต่อสู้ป้องกันตนเองจากสามีที่ร้ายกาจยุติความรุนแรง และรวมทีมเครือข่ายผู้หญิงในการจัดทำร่างกฎหมายส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคทางเพศฉบับประชาชน

**๕.๒ ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช** เป็นศูนย์ที่มุ่งเน้นช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงในจังหวัดชุมพร โดยเป็นต้นแบบที่เยี่ยมของศูนย์พึ่งได้ (OSCC) ประจำภาคใต้ รวมทั้งสร้างนวัตกรรมชุมชนเด็กเหล่า ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก จัดทำหนังสือเด็กเหล่า ชุชมหาราชฯ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีทั้งที่เป็นศูนย์พึ่งได้ต้นแบบ เป็นหน่วยงานระดับจังหวัดที่มีบทเรียนที่ดีในการทำงาน ตลอดจนสนับสนุนให้ชุมชนสร้างแกนนำผ่านความรุนแรงและสนับสนุนช่วยยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก ด้วยผลงานอันเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม จึงได้นำผลงานวิชาการของศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรีไปเผยแพร่ในโอกาสต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อต่อกรกับปัญหาที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย อันจะนำไปสู่การมีแนวทางที่ทำงานร่วมกันในการคุ้มครอง ป้องกันและแก้ไขช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกรังแกทางความรุนแรงต่อไป

**๖. รางวัลดีเด่น หนังสือเพื่อผู้หญิงประเภททีมงาน โดแคร์**  
ศูนย์ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก ชุมชนไทยเก๋เรียน เป็นศูนย์ที่สร้าง "ชุมชนแบบ ๓๓ ๓ เล็ก เหล้า" เพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก และขยายเครือข่ายเพื่อสร้างครอบครัวต้นแบบที่อบอุ่น และเข้มแข็ง เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว รวมทั้งเป็นชุมชนต้นแบบจัดทำแผนครอบครัวชุมชน ซึ่งการดำเนินงานของศูนย์เน้นการให้คำปรึกษาและติดตามหลังการให้คำปรึกษา การช่วยเหลือในรูปแบบของพื้นที่เยี่ยมบ้านในชุมชน เพื่อตอบสนองปัญหาที่เกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงและปัญหาครอบครัว จัดกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อให้ความช่วยเหลือในทางต่าง ๆ เพื่อมุ่งหวังให้ครอบครัวและชุมชน รวมทั้งหน่วยงานท้องถิ่นตระหนักถึงผลกระทบจากความรุนแรง ร่วมมือกันเฝ้าระวัง ระวังครอบครัวที่ปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก

**๗. รางวัล ชมเชย หนังสือเพื่อผู้หญิงประเภท เยาวชน โดแคร์** เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมบ้านกาญจนาภิเษก  
**ประเภท บุคคลทั่วไป โดแคร์** นางสาวอรุณี ศรีโต ที่ปรึกษาชุมชนไทยเก๋เรียนและนางอัญญา เลิศนาค ผู้ประสานงานที่เขตสถานีหญิงกลาง กรมราชทัณฑ์  
**ประเภทองค์กร โดแคร์** วิทยาลัยเทพศาสตร์ ภูเก็ตเพนทอน วิทยาลัยบาล สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านกึ่งจระเข้ การกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์พิทักษ์เด็กและสตรี จังหวัดนนทบุรี และกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

**๘. รางวัลผู้สนับสนุนโครงการหนังสือหยุดความรุนแรง จำนวน ๑๙ รางวัล โดแคร์** ผู้ว่าราชการในแห่งประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสมศักดิ์ นามสกลเส็งเส่งสถานพัฒนาเด็กด้อยวัยเรียน กรมการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ อสมท. นิตยสารสตรีไทย บริษัทแม่ทิง สตูดิโอ จำกัด (มหาชน) บริษัทอินทรา พรินซ์ แอนด์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน) บริษัทเจเอส และ จำกัด บริษัททิว เพนทาเซีย จำกัด บริษัทธานี จำกัด บริษัท บี เอ็มเออร์ แอนด์ เพรินต์ จำกัด บริษัทบริการทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT องค์กรกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ทีวีไทย ที่สาธารณะ (Thai PBS) และสถาบันคุณวุฒิแห่งชาติ www.nvsc.or.th